

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไชยรัตน์ ตี๋อินคำ	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ตี๋อินคำ	
๒	นายสุชาติ ตี๋สุดหล้า	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ตี๋สุดหล้า	
๓	นายสำราญ สารอินทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สำราญ สารอินทร์	
๔	นายสงบ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สงบ ศรีสีดา	
๕	นางสาววาสนา ตี๋อินตะ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สาววาสนา ตี๋อินตะ	
๖	นายรัชพล ฤงบุญ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	รัชพล ฤงบุญ	
๗	ส.ต.อ.เส็งี่ยม สายอุทธา	เลขานุการสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เส็งี่ยม สายอุทธา	

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้ขาดประชุม ไม่มี

ผู้ลาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชติ ช่มแก้ว	นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	โชติ ช่มแก้ว	
๒	นายประพันธ์ บุญตัน	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ประพันธ์ บุญตัน	
๓	นางศุภิสรา ธรรมศิลป์	เลขานุการนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ศุภิสรา ธรรมศิลป์	
๔	นางสุวลักษณ์ สนทิม	ผอ.กองคลัง อบต.น้ำเกี๋ยน	สุวลักษณ์ สนทิม	
๕	นายกุศล ศรีสีดา	กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนชีววิถี	กุศล ศรีสีดา	
๖	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำเกี๋ยน	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๗	นางสุภาพร ชินะวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	สุภาพร ชินะวงศ์	
๘	นายผ่อง มหาวงศนันท์	กำนันตำบลน้ำเกี๋ยน	ผ่อง มหาวงศนันท์	

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ -ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และได้อ่านประกาศอำเภอเพียง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีเรื่องที่จะพิจารณาและปรึกษาหารือกัน หลายเรื่องจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ -ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้หน้าทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล มีท่านใดจะขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบแล้วจึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียง

มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม - คะแนนเสียง

งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ๖ คะแนนเสียง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้ แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบแล้วขอให้ที่ประชุม ลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ

ที่ประชุม -มีมติเห็นควรให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียง

-มีมติไม่เห็นควรให้เปิดเผย - คะแนนเสียง

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง ๖

คะแนนเสียง ไม่มีที่ไม่เห็นควรให้เปิดเผยและงดออกเสียง และได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วไว้เป็นหลักฐาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ -ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในครั้งนี้อันไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแต่อย่างใด

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.../

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาปรับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โรงอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ หลัง

ประธานสภา

ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดในการพิจารณาปรับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ หลัง ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายโชติ ช่มแก้ว

นายก อบต.

กล่าวกับท่านประธานสภาและที่ประชุมว่าด้วยได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน แจ้งให้จัดทำรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลน้ำเกีฮ่วน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ซึ่งระบุไว้ผู้รับมอบจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินหลังจากรับมอบเป็นต้นไป จึงได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนได้พิจารณาในครั้งนี้ สำหรับรายละเอียดโครงการนั้นจะขออนุญาตให้ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกีฮ่วนเป็นผู้แจ้งรายละเอียดที่ประชุมต่อไป

ประธานสภา

นายกุศล ศรีสีดา

ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ

ขอเชิญตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกีฮ่วน ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ กล่าวกับท่านประธานสภาและที่ประชุมว่าประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตัดภารกิจประชุมที่จังหวัดน่าน จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านายกุศล ศรีสีดา คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนชีววิถี มาเป็นตัวแทนในการชี้แจงรายละเอียดในการปรับโอนทรัพย์สินในครั้งนี้แทน สืบเนื่องจากที่ทางวิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้รับการสนับสนุนทรัพย์สินตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)ทางกลุ่มก็ได้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอดนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและปัจจุบันก็ยังใช้งานตามปกติไม่มีการชำรุดแต่อย่างใด

ประธานสภา

แจ้งให้สมาชิกสภาและที่ประชุมได้ตรวจดูรายละเอียดประกอบตามที่ผู้บริหารและตัวแทนวิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้แจ้งให้ทราบ และขอให้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและระหว่างที่พิจารณาทุกท่านสามารถอภิปรายหรือสอบถามได้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอในการประกอบการพิจารณาและขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

นายก อบต.

กล่าวกับท่านประธานสภาและที่ประชุมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนมีงบประมาณในการพัฒนาแต่ละปีมีค่อนข้างจำกัดทุกท่านก็ทราบที่อยู่แล้ว ในโครงการนี้หากปรับโอนแล้วทรัพย์สินจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนทันที ซึ่งจะต้องมีการค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงการจำหน่ายหรือรื้อถอนในอนาคต อยากทราบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีซึ่งเป็นผู้เข้าใช้ประโยชน์จะมีแนวทางอย่างไร

นายกุศล ศรีสีดา

กล่าวกับท่านประธานสภาและที่ประชุมว่ากรณีประเด็นที่ทางท่านนายโชติ ช่มแก้ว เป็นกังวลนั้น ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีขอให้นำมาเรียนชี้แจงและยืนยันว่าจะใช้ทรัพย์สินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและประชาชนในตำบลน้ำเกีฮ่วน ขณะนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของตำบลอยู่แล้ว ในการบริหารจัดการการดูแลระยะยาวนั้นทางวิสาหกิจชุมชนชีววิถีขอยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในทุกๆเรื่องโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเช่นการดูแลรักษา การซ่อมแซมบูรณะรวมถึงภาระที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านนายกกังวลคือการจำหน่ายหรือรื้อถอนเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วจะไม่ใช่ภาระให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนอย่างแน่นอน

ประธานสภา.../

ประธานสภา	แจ้งที่ประชุมว่าเมื่อท่านประธานวิสาทกิจชุมชนชีวิตได้ฝากมายืนยันเช่นนี้แล้วทางท่านผู้บริหารคงสบายใจได้ในประเด็นที่ท่านกังวล ในศักยภาพของวิสาทกิจชุมชนชีวิตที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันตนเองก็สบายใจเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างแน่นอน และขอทราบความคิดเห็นของท่านอื่น
ที่ประชุม	<p>-นายสุชาติ ตีสุดทล้า สมาชิกสภาบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ และรองประธานสภา แจ้งว่าที่ผ่านมาเราก็เคยรับโอนทรัพย์สินเพื่อให้วิสาทกิจชุมชนชีวิตใช้ประโยชน์มาก็หลายรายการและหลายท่านก็มีความกังวลเช่นท่านนายก แต่จนถึงปัจจุบันบางรายการก็หลายปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆในครั้งนี้นี้ก็เช่นกันตนเองก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆในส่วนตัวก็เห็นดีด้วย</p> <p>-นายโชติ ช่มแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน แจ้งว่าทุกท่านทราบดีวิสาทกิจชุมชนชีวิตได้ดำเนินกิจการมาด้วยดีตลอดทำให้ตำบลเรามีชื่อเสียงที่ดีและโดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ประโยชน์ทั้งวัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนเป็นต้น รวมถึงบริการด้านอื่นๆเราก็พึ่งพาอาศัยกันมาด้วยดีตลอดสามารถพูดคุยกันได้ ในการรับโอนทรัพย์สินครั้งนี้ก็คงจะไม่ปัญหาอะไร หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน มีมติเช่นไรตนก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป</p>
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณตัวแทนกลุ่มวิสาทกิจชุมชนชีวิตตำบลน้ำเกี๋ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและได้สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถามอีก จึงได้ตรวจนับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน รับโอนทรัพย์สินโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน) หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัทธา
ที่ประชุม	<p>-มีมติเห็นชอบให้รับโอน ด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียง</p> <p>-มีมติไม่เห็นควรให้รับโอน - คะแนนเสียง</p> <p>-งดออกเสียง - คะแนนเสียง</p>
ประธานสภา	-ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอน ด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียง ไม่มีที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียง ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา	<p>๔.๒ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์</p> <p>-แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อนที่ผู้บริหารจะได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ประกอบการพิจารณา</p>
ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา เลขานุการสภา	<p>-กล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓</p> <p>ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น</p> <p style="text-align: right;">ข้อ ๒๙ การแก้ไข.../</p>

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายก อบต.

-ขออนุญาตท่านประธานสภาให้นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลต่างๆต่อที่ประชุมแทนผู้บริหาร

ประธานสภา

-อนุญาตให้ดำเนินการแทนได้

นางธัญชนก ศรีทองสุข

-กล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการโอน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหารจึงได้เสนอขออนุญาตขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกยนพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเกยนใต้ หมู่ที่ ๑ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘,๐๐๐.- บาท (เป็นงบประมาณเหลือจ่าย) เสนอขอโอนลดครั้งนี้ ๑๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน - บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓ เข้าตลาดยางพารา งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐๐๐.- บาท(เป็นงบประมาณเหลือจ่าย) เสนอขอโอนลดครั้งนี้ ๑๔,๑๘๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๘๒๐.- บาท

เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งเพิ่มไว้ ๓๐,๔๔๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

๑.จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๘,๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐.- บาท

๒.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๑.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท

๓.จัดซื้อชั้นวางของชนิดบานเปิดแบบ ๓ ชั้น ความสูง ๘๕ ซม. กว้าง ๔๐ ซม. ลึก ๒๕ ซม. (ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า) จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๗๕๐.- บาท เป็นเงิน ๒,๒๕๐.- บาท

๔.จัดซื้อชั้นวางของแบบ ๓ ชั้น ความสูง ๘๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๓๕ ซม. (ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า) จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๙๙๐.- บาท เป็นเงิน ๙๙๐.- บาท

๕.จัดซื้อชั้นวางของแบบติดผนังแบบ ๒ ชั้น ความสูง ๔๕ ซม. ยาว ๘๐ ซม. ลึก ๒๐ ซม.(ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า) จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๓๐๐.- บาท

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งเพิ่มไว้ ๑,๗๔๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

๑.จัดซื้อชั้นวางของชนิดบานเปิดแบบ ๓ ชั้น ความสูง ๘๕ ซม. กว้าง ๔๐ ซม. ลึก ๒๕ ซม. (ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า) จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๗๕๐.- บาท เป็นเงิน ๗๕๐.- บาท

๒.จัดซื้อชั้นวางของแบบ ๓ ชั้น ความสูง ๘๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๓๕ ซม. (ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า)จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๙๙๐.- บาท เป็นเงิน ๙๙๐.- บาท

ประธานสภา.../

-๕-

ประธานสภา

-แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาในส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้อง

ดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการในบริหารราชการเป็นไปด้วยดี และสอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาฯกล่าวกับประธานสภาฯและที่ประชุมว่าสำหรับตนนั้นก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประธานสภาฯ

-สอบถามที่ประชุมมีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับจำนวนองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบตามจำนวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศีรษะ

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียง
-มีมติไม่อนุมัติ - คะแนนเสียง
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ

-ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ คะแนนเสียงมีมติไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียงงดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง และเข้าสู่วาระต่อไป

๔.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

แจ้งที่ประชุมทราบในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาเพิ่มเติม และได้สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องจากผู้บริหาร

๑.เรื่องการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

ประธานสภาฯ

-แจ้งให้ผู้บริหารแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

-ขออนุญาตให้นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดแทน

ประธานสภาฯ

-อนุญาตให้ดำเนินการแทนได้

นางธัญชนก ศรีทองสุข

-กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก.อบต.

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

จังหวัดน่าน ได้พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผลการประเมินได้ ๘๘.๐๐ คะแนน สามารถจ่ายงบประมาณประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกิน ๑.๐ เท่า ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายงบประมาณประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วมีมติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เสนอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนพิจารณาอนุมัติและได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๗,๘๓๒ บาท ไปเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ที่ ๒๓ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้

ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ประกาศมติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป

๒. เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องจากมีภาวะระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ สถานการณ์ในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ ได้หารือกับผู้นำแล้วเห็นควรให้ดำเนินการเฉพาะที่เป็นจารีตประเพณีที่ชุมชนถือปฏิบัติมาเพื่อลดจำนวนคนที่จะมาร่วมกิจกรรมต่างๆจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ที่ประชุม

-รับทราบ

๕.๒ เรื่องอื่น

ประธานสภา

-แจ้งว่าในวาระนี้ขอให้ส่วนราชการต่างๆและผู้นำชุมชนหรือที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกก็ขอให้แจ้งได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีแล้ว จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา

๑๑.๕๕ น.

การประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมไม่ได้กำหนด

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา **ผู้บันทึกการประชุม**

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สำราญ สารอินทร์ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสำราญ สารอินทร์)
๗ เมษายน ๒๕๖๕

สงบ ศรีสีดา กรรมการ
(นายสงบ ศรีสีดา)
๗ เมษายน ๒๕๖๕

วาสนา ดิอินตะ กรรมการและเลขานุการฯ
(นางสาววาสนา ดิอินตะ)
๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน

ไชยรัตน์ ดิอินคำ **ผู้รับรองรายงานการประชุม**

(นายไชยรัตน์ ดิอินคำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา
(เสงี่ยม สายอุทธา)
เลขานุการสภาฯ